

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผลและกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี เพศ อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 174 คน และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโรยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 122 คน ใช้วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 ด้าน จำนวน 43 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับการดำเนินงานออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ข้อ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่การทดสอบแบบ t -test และ F -test (One-Way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 122 คน พบว่าเป็นเพศชาย จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 77.05 เป็นเพศหญิง จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95 จำแนกตามอายุ พบว่า อายุ 35 – 44 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 48.36 รองลงมาคือ อายุ 25-34 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77 อายุ 45-54 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 และอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.02 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20

2. การดำเนินงานของตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ด้านการ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม และด้านการ ป้องกัน โรคและระงับโรคติดต่อ และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ ควรมีการควบคุมการถมดินและการทำร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ควรแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยหรืออื่นๆ ให้ทันเวลาทันเหตุการณ์ ควรจัดให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสมเด็จเป็นประจำและต่อเนื่อง ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรขาดแคลนที่ทำกินและอาชีพหลัก ควรจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ควรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กำหนดให้มีตลาดนัดเพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาษี ควรสร้างงานในชุมชนให้มากขึ้น ควรมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้ความช่วยเหลือแนะนำประชาชนทั้งในและนอกเวลาราชการ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลตามสมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้ สมมุติฐานที่ 1. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารยา เดชภิมล (2546: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548: บทคัดย่อ) ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน-ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผล การศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน ตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับต่ำ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอำ พล ฅมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษา ความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน:ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนทั้ง 3 งาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ ภิรมย์ชม (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน- ตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

จากผลการวิจัยที่พบว่า การดำเนินงานของตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร- ส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ได้ในระดับ หนึ่ง ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เช่น การประเมินการบำรุงรักษาถนน การรักษา ความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ อบรมประชาชนและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การจัดหาวัสดุเครื่องใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการจัดกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้นอกสถานศึกษา การคุ้มครองและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย

สมมุติฐานที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี เพศ อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน-ตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษาและตำแหน่งมีระดับการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุปัทม์ ทองรัตน์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับปัญหาการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษพบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี และ 45 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาค่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน-ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเมื่อจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สภาพการสมรส อายุ เขตที่อยู่อาศัยพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับ อารยา เดชกิมล (2546: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันเห็นว่ามีปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง จึงมีความสนใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และติดตามการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน

3. สภาพทางกายภาพรวมถึงปัญหาของประชาชนในเขตอำเภอสมเด็จ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้นวิธีดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

4. มีการประสานงานระหว่างข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการประจำอย่างใกล้ชิด จึงทำให้มีความเข้าใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บางด้านยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยได้นำแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดมาเป็นข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานดังนี้

- 1.1 ควรมีการประเมินการบำรุงรักษาถนนเป็นระยะ
- 1.2 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน
- 1.3 ควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเป็นประจำทุกปี
- 1.4 ควรจัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ

1.5 ควรติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่

1.6 ควรส่งเสริมให้กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในงานด้านพัฒนาตำบล

1.7 ควรจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบล

1.8 ควรจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบล

1.9 ควรกำหนดระยะเวลาในการประเมินผล/ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้ มอบหมาย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์แต่ละแห่ง เพื่อนำผลการวิจัยแต่ละแห่งไปปรับใช้ได้โดยตรง

2.2 ควรมีการวิจัยกระบวนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์